

Tôi là yui học sinh trường cấp 3 Nishio. Tôi đến từ Trung quốc.

Tôi đã đến Nhật lúc còn học năm nhất trung học. Bây giờ cũng đã 4 năm trôi qua. Lúc mới đến Nhật, tôi hoàn toàn không biết một chút nào về tiếng Nhật, nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ, chỉ dạy trong vòng 3 tháng ở lớp học tiếng Nhật dành cho giai đoạn đầu mà tôi có thể nói được tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày. Ở trường trung học Tobu, các thầy cô giáo rất nhiệt tình giúp đỡ, các bạn cùng trang lứa cũng cố gắng nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh mà tôi có thể hiểu.

Trong khoảng thời gian năm nhất, cho dù xung quanh mọi người rất thân thiện, nhưng tôi cũng không thể nào học tập tốt được. Kỳ thi đầu tiên, hầu như điểm của tôi thấp nhất khối, vì vậy mà tôi lập tức chán nản. Tuy nhiên, thầy cô luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ dạy và cho tôi lời khuyên, nên thực sự tôi rất biết ơn.

Vào mùa hè năm thứ 2 tôi đã bắt đầu nghĩ nếu mình không cố gắng học tập thì không được.

Cô giáo chủ nhiệm tôi đã nói “Vớ thành tích như vậy thì không thể vào cấp 3 được”, từ đó tôi đã quyết tâm, cố gắng học tập hết mình. Ở lớp học thêm, thầy cô dạy nhanh hơn ở trường nên tôi có thể luyện giải được nhiều câu hỏi. Tôi luôn chú trọng việc chuẩn bị bài và luyện giải câu hỏi là trên hết.

Từ mùa hè năm 3, tôi đã bắt đầu tự học, vào ngày thường tôi sẽ học 5 tiếng, những ngày nghỉ sẽ học 10 tiếng.

Điểm báo cáo trong trường học tôi được 34 điểm, điểm của ngày tôi được 85 điểm, và đã đậu vào trường cấp 3 Nishio.

Bây giờ tôi đang tham gia vào câu lạc bộ bắn cung, và sẽ cố gắng vừa học tập, vừa tham gia câu lạc bộ.

Vào kỳ thi đầu tiên của cấp 3 tôi đã đạt 926 điểm trên 1100 điểm, và xếp hạng 17 toàn khối. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất vui với cuộc sống sinh hoạt học đường hiện tại và cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Trường cấp 3 Nishio là một ngôi trường tốt, luôn đẩy mạnh và cân bằng được việc học và hoạt động câu lạc bộ, thầy cô luôn quan tâm, ân cần giúp đỡ.

Tôi luôn muốn trở thành một lập trình viên, để đạt được ước mơ đó, từ bây giờ tôi sẽ luôn luôn cố gắng không từ bỏ. Tôi muốn các bạn nghĩ rằng “Chính vì mình là người nước ngoài nên nhất định phải làm được” hơn là nghĩ rằng “Vì mình là người nước ngoài nên sẽ không làm được”. Không phải vì lý do mình là người nước ngoài mà từ bỏ, mà là vì mình đã chọn đến Nhật và cũng là vì mình là người nước ngoài nên nhất định không được để thua người Nhật. Hãy suy nghĩ tích cực và làm những điều mình có thể làm, nó sẽ cho bạn kết quả xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Các bạn hãy cố gắng học tập cũng như cố gắng hoạt động câu lạc bộ nhé!